

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมกรพิทักษ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รายนามผู้เข้าประชุม

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.กันต์ อินทวงศ์	คณบดี
๒. อาจารย์ ดร.กณพ วัฒนา	รองคณบดีฝ่ายบริหาร
๓. อาจารย์ ดร.ปรกรณ์ เข้มมงคล	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต พิระภาค	รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ คล้ายชม	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายจัดการรายได้
๖. นางจินดา ชัยปัน	หัวหน้าสำนักงานคณบดี
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ ตงดีบ	หัวหน้าหน่วยจัดการงานวิจัย

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวสาวิตรี สร้อยสุดสวาท	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
-------------------------------	----------------------------

รายนามผู้ไม่เข้าประชุม

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังกาบ บุญสูง	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมฯ	ไปราชการ
๒. อาจารย์วรพล มะโนสร้อย	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศฯ	ติดภารกิจ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิศักดิ์ พรหมฝาย	หัวหน้าศูนย์ฯ E-TECH	ติดภารกิจ
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ นะเที่ยง	หัวหน้าฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ	ติดภารกิจ
๕. นางสาวสุรรัตน์ เสือน้อย	นักวิชาการศึกษา	ติดภารกิจ

เริ่มประชุม เวลา ๑๔.๐๐ น.

รองศาสตราจารย์ ดร.กันต์ อินทวงศ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุม โดยดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ ๑.๑.๑ การเข้าร่วมประชุมเครือข่ายสภาคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ ๓๔

ตามที่สภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ได้ดำเนินการจัดการประชุมเครือข่ายสภาคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ ๓๔ ในวันที่ ๑๘ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ทั้งนี้คณะ

ได้นำเสนอ.../

ได้นำเสนอความก้าวหน้าของโครงการห้องเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ในที่ประชุมอย่างต่อเนื่อง และได้รับความสนใจในโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ ในการจัดประชุมเครือข่ายสภาคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ ๓๕ ได้ขอความอนุเคราะห์ให้คณะดำเนินการจัดที่มหาวิทยาลัย เพื่อนำเสนอโครงการห้องเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ในที่ประชุม ในช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาและศักยภาพเครือข่าย การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๑.๑.๒ นโยบายการจัดทำประกาศฯ แนวทางการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาตาม ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

ด้วยมหาวิทยาลัยได้แจ้งแนวทางการบริหารงานตามนโยบายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของ มหาวิทยาลัย และเห็นควรให้แต่ละหน่วยงานดำเนินการจัดทำ (ร่าง) ประกาศฯ แนวทางการดำเนินงานที่แต่ละ หน่วยงานมีความโดดเด่น เช่น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดทำแนวทางการดำเนินงานแนะแนวการศึกษา และประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา เป็นต้น ทั้งนี้คณะได้นำเสนอข้อมูลให้มหาวิทยาลัยพิจารณาอบหมาย ให้ฝ่ายงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) ประกาศฯ ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ในเบื้องต้น ก่อนให้คณะร่วมพิจารณาดำเนินการในเรื่องดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการแบบ มีส่วนร่วมและร่วมกันพิจารณาแนวทางการดำเนินงานได้อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ จึงนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริหารคณะเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๑.๑.๓ การจัดกิจกรรมงาน Techno Open house

ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้พิจารณา เรื่องการดำเนินงานจัดกิจกรรมงาน Techno Open house ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ซึ่งจะจัดให้ มีกิจกรรมการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ การอบรม ประกวดแข่งขันและจัดแสดงนิทรรศการ ในการนี้ คณะเห็นควรดำเนินการวางแผนและประชุมหารือพิจารณารายละเอียดการจัดกิจกรรมร่วมกับหลักสูตรและ บุคลากรสายสนับสนุนของคณะ โดยจัดกิจกรรมให้มีความน่าสนใจและประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าว ให้กับสถาบันการศึกษาในเครือข่ายและมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ จัดทำข้อเสนอโครงการกิจกรรม ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน จึงนำเสนอต่อ คณะ กรรมการบริหารคณะเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๒ เรื่องกรรมการแจ้งเพื่อทราบ

- ไม่มี -

๑.๓ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ ๑.๓.๑ รายงานร้อยละการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ไตรมาส ๑)

ด้วยสำนักงานคณบดี ได้ดำเนินการกำกับดูแลและควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) ของคณะ ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบเงินรายได้ ในการนี้ สำนักงานคณบดีได้ดำเนินการรายงานร้อยละการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ไตรมาส ๑) ได้แก่ สรุปร้อยละการใช้งบประมาณ (งบประมาณแผ่นดิน) ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕, สรุปร้อยละการใช้งบประมาณ (งบเงินรายได้) ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ และ สรุปร้อยละการใช้งบประมาณ (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ไตรมาส ๑) ตามเกณฑ์กรมบัญชีกลาง โดยคณะมีการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ ๑๗ ซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์กรมบัญชีกลางที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ ๓๔ จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๑.๓.๒ สรุป รายรับจากการบริการวิชาการคณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ตามที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ดำเนินการตามภารกิจในการส่งเสริมการจัดการศึกษา และการให้บริการวิชาการทางด้านวิชาการ งานวิจัยและบริการทางด้านวิชาชีพ ทั้งนี้สำนักงานคณบดี ได้ดำเนินการสรุปงบประมาณ รายรับจากการให้บริการวิชาการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อโปรดทราบ ดังนี้

๑. รายได้ของคณะจากเงินงบประมาณแผ่นดิน

๑.๑ ค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบันร้อยละ ๒๐ จำนวน ๑๕,๕๓๖ บาท

๒. รายได้ของคณะจากเงินรายได้

๒.๑ การอบรมหลักสูตร GIS จำนวน ๑๑,๒๔๐,๙๒๐.๙๐ บาท

๒.๒ บริการวิชาการศูนย์ทดสอบวัสดุวิศวกรรม จำนวน ๑๑๒,๒๘๐ บาท

๒.๓ โครงการห้องเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน ๑๙๐,๗๒๐ บาท

๒.๔ ดอกเบี้ยธนาคาร จำนวน ๑,๙๗๗.๔๗ บาท

รวมจำนวนเงินงบประมาณ จำนวน ๑๑,๕๖๑,๔๓๔.๓๗ บาท

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้หัวหน้าสำนักงานคณบดี ดำเนินการจัดทำข้อมูลงบประมาณรายรับที่ได้มาจากการจัดกิจกรรม/โครงการที่ก่อให้เกิดรายได้ของคณะในภาพรวม โดยนำเสนอให้คณบดีทราบในทุกปีงบประมาณ และเห็นควรนำข้อมูลของหลักสูตรสาขาวิชาที่นำนักศึกษาไปประกวดแข่งขัน ในกิจกรรมต่าง ๆ และได้รับเงินรางวัล ควรดำเนินการแจ้งให้สำนักงานคณบดีทราบ เพื่อสรุปเป็นข้อมูลที่ก่อให้เกิดเป็นมูลค่าของคณะต่อไป

วาระที่ ๑.๓.๓ .../

วาระที่ ๑.๓.๓ โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

เพื่อให้การส่งเสริมบุคลากรสายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้มีสมรรถนะในการจัดทำผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ โดยเป็นกระบวนการตามกลไกส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการได้จัดทำผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และข้อมูลสรุปแนวทางการขอตำแหน่งทางวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๑.๓.๔ ประชาสัมพันธ์ประกาศที่เกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษา

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้ดำเนินการจัดทำประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา และประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม จำนวน ๑๓ ฉบับ โดยประกาศดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดประกาศดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาที่ <http://www.ops.go.th/th/ches-downloads/edu-standard> จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๑.๓.๕ รายงานผลการตรวจสอบเงินกองทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ด้วยสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้ดำเนินการตรวจสอบเงินกองทุนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของมหาวิทยาลัย และได้นำเสนอรายงานผลการตรวจสอบเงินกองทุนคณะประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับสมบูรณ์) และขอความอนุเคราะห์ให้คณะดำเนินการจัดส่งแผนการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะให้กับสำนักงานตรวจสอบภายใน ภายในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ในการนี้ ผลการตรวจสอบเงินกองทุนคณะ มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง บันทึกรายการบัญชีและจัดทำรายงานการเงินครบถ้วน มีการจัดทำเอกสารการรับเงิน การจ่ายเงิน การยืมเงิน และการคืนเงินยืมไว้เป็นหลักฐาน และคณะได้จัดส่งเอกสารหลักฐานและรายงานทางการเงินให้ตรวจสอบภายในตามเวลาที่กำหนด ทั้งนี้สำนักงานตรวจสอบภายในได้ให้ข้อเสนอแนะในประเด็นการเบิกเงินบริการวิชาการคืนให้หลักสูตร ควรมีการบริหารจัดการให้ผู้รับผิดชอบการเงินของโครงการ จัดเก็บเอกสารหลักฐานการดำเนินการต่าง ๆ เช่น หลักฐานการรับเงินรายได้ หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายของโครงการ การจัดทำบัญชีของโครงการและรายงานให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องทราบตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ในกรณีที่หน่วยงานมีโครงการ/กิจกรรมที่มีรายได้และการรับจ่ายเงินรายได้จากการใช้ทรัพย์สินของบุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่นำฝากเข้าบัญชีโครงการ/กิจกรรมหรือบัญชีอื่น ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงาน ทำบันทึกแจ้งให้สำนักงานตรวจสอบภายในทราบ พร้อมจัดส่งเอกสารหลักฐานการดำเนินการต่าง ๆ และบัญชีโครงการเพื่อดำเนินการตรวจสอบหลังเสร็จสิ้นการดำเนินโครงการ ทั้งนี้สำนักงานตรวจสอบภายในได้แจ้งผลกระทบของ

การไม่ปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการบริหารโครงการหรือกิจกรรมที่มีรายได้และการรับจ่ายเงิน รายได้จากการใช้ทรัพย์สินและบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕ และ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศ ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ซึ่งกรณีดังกล่าวได้เสนอแนะให้คณะ ดำเนินการนำเสนออธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้หัวหน้าสำนักงานคณบดี ดำเนินการรายงาน แผนการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะให้กับสำนักงานตรวจสอบภายใน และนำเสนออธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย ชี้ขาดกรณีไม่สามารถดำเนินการตามระเบียบฯ ได้

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

ด้วยงานเลขานุการ คณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดทำรายงาน การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๖ หน้า ทั้งนี้ได้นำส่งเอกสารรายงานการประชุมให้คณะกรรมการพิจารณารับรองรายงานการประชุมทาง E-mail ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ ๓.๑ (ร่าง) ประกาศฯ การจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาการจัดการนวัตกรรมเพื่อสังคม

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะได้พิจารณา (ร่าง) ประกาศ จัดตั้งศูนย์วิจัยและ พัฒนาการจัดการนวัตกรรมเพื่อสังคม (RDIMSc) (The Center of Research and Development of Innovation Management for Society) และมีมติเห็นชอบในหลักการจัดตั้งศูนย์ RDIMSc เพื่อให้เป็น ศูนย์กลางบริการวิชาการให้แก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย สนับสนุนให้คำปรึกษาด้านวิจัยและ พัฒนาการจัดการนวัตกรรมแก่สังคม ดำเนินงานพัฒนาวิจัยและนวัตกรรม อบรม สัมมนา เพื่อสนับสนุนภารกิจ การจัดการรายได้ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้แก่คณะและมหาวิทยาลัย อีกทั้งเป็นหน่วยงานประสานและ ดำเนินงานในภารกิจด้านการบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม ชุมชน ผู้ประกอบการ ให้บรรลุผลตามเป้าหมายตามพันธกิจของคณะที่มีประสิทธิภาพ จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะ เพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ดำเนินการจัดทำ ประกาศ การจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาการจัดการนวัตกรรมเพื่อสังคมและนำเสนอคณบดีลงนามและให้ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้บุคลากรภายในคณะได้รับทราบและมีส่วนร่วมตามลำดับ และเป็นแนวทางในการ สร้างศักยภาพทางวิชาการและงานวิจัยของคณะ และมอบหมายให้ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายจัดการรายได้ ดำเนินการจัด ประชุมหารือการปรับปรุงโครงสร้าง ประกาศและระเบียบต่าง ๆ ของศูนย์ E-Tech ร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบ.../

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ ๔.๑ โครงการจัดซื้อชุดเครื่องแบบพิธีการ ชุดปกติขาวและเสื้อสูทสากลสำหรับบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

ด้วยสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ดำเนินการจัดทำโครงการจัดซื้อชุดเครื่องแบบพิธีการ ชุดปกติขาวและเสื้อสูทสากล สำหรับบุคลากรคณะ เพื่อเป็นสวัสดิการส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่การเข้าร่วมงานพิธีในโอกาสต่าง ๆ โดยใช้งบประมาณกองทุนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น ๑๗๓,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบ เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่มีระเบียบฯ และแนวปฏิบัติการในการขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องแต่งกายสำหรับบุคลากร ทั้งนี้คณะเห็นชอบให้ดำเนินการปรับปรุงอาคารสถานที่ภายในคณะในรูปแบบ Co-working Space ในบริเวณด้านหน้าอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและวิศวกรรม และพื้นที่ระเบียงโดยรอบสระน้ำภายในคณะ เพื่อสนับสนุนให้มีพื้นที่สำหรับนักศึกษาได้พักผ่อนและส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ผลงานในบรรยากาศที่ดี มีสภาพแวดล้อมส่งเสริมการทำงานของคนรุ่นใหม่

วาระที่ ๔.๒ การรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดของกระทรวงการอุดมศึกษา และพิจารณาผู้ประสานงานหน่วยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัยในระดับคณะ

ด้วยหน่วยจัดการงานวิจัย ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ตามประเด็นตัวชี้วัดในด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ในบางประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะ พบว่ายังมีได้มีผู้รับผิดชอบดำเนินการรวบรวมข้อมูลที่ครบถ้วน อาจส่งผลให้การรายงานผลให้มหาวิทยาลัยอาจมีความคลาดเคลื่อนหรือรายงานผลล่าช้ากว่าเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด และในปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ดำเนินงานจัดตั้งหน่วยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัย จำนวน ๓ หน่วยงาน ได้แก่ หน่วยงาน URU engagement, หน่วยงานวิเคราะห์ SROI และหน่วยงานสนับสนุนการจดสิทธิบัตร (IP) จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อโปรดพิจารณาแต่งตั้งผู้ประสานงานในระดับคณะ

มติที่ประชุม รับทราบในหลักการ และมอบหมายให้หัวหน้าหน่วยจัดการงานวิจัยหารือร่วมกับคณบดีในประเด็นการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบดำเนินการรวบรวมข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ตามประเด็นตัวชี้วัดในเบื้องต้นก่อน และมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการพิจารณาผู้รับผิดชอบรวบรวมข้อมูลในระดับหลักสูตรเพื่อดำเนินงานส่งรายงานข้อมูลดังกล่าวให้คณะ และมอบหมายให้สำนักงานคณบดีจัดทำคำสั่งฯ แต่งตั้งผู้เกี่ยวข้องและมอบหมายให้ นายณัฐพงศ์ เวรริยะ นักวิชาการศึกษา (งานประกันคุณภาพการศึกษา) เป็นผู้รับผิดชอบรวบรวมข้อมูลในระดับคณะ และคณะเห็นควรเสนอรายชื่อผู้ประสานงานในระดับคณะในเบื้องต้น ได้แก่ หน่วยงาน URU engagement (อาจารย์เรือนขวัญ หรุ่นเรืองใจ) หน่วยงานวิเคราะห์ SROI (อาจารย์ยสินทนี เอมหยวก) และหน่วยงานสนับสนุนการจดสิทธิบัตร (IP) (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายจัดหารายได้)

วาระที่ ๔.๓ แจ้างครุภัณฑ์ชำรุดเสียหาย การจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทน และการจัดซื้อครุภัณฑ์เพิ่มเติม

ด้วยสำนักงานคณบดี ได้รับแจ้งครุภัณฑ์ชำรุดเสียหาย และขอความอนุเคราะห์จัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทน ได้แก่ เครื่องเลื่อยระบบชัก เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการเรียนการสอนของคณะ มีสภาพชำรุดเสียหายจากการใช้งานมาเป็นระยะเวลาานาน จึงเสื่อมสภาพจนไม่สามารถซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบ การจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเลื่อยระบบชัก จำนวน ๑ รายการ ทดแทนรายการเดิมที่ชำรุดเสียหาย และเห็นชอบการพิจารณาจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนเพิ่มเติม เนื่องจากครุภัณฑ์ชำรุดเสียหายเช่นกัน ได้แก่ เครื่องขยายเสียงประจำห้องเรียน จำนวน ๒ รายการ และเห็นชอบการจัดซื้อครุภัณฑ์เพิ่มเติม โดยใช้สนับสนุนการจัดการศึกษา ได้แก่ เครื่องดูดฝุ่น จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้สำหรับทำความสะอาดภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีการเข้าใช้งานในการจัดการเรียนการสอนสำหรับทุกหลักสูตร สาขาวิชาจึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อให้การบริหารจัดการและสนับสนุนการจัดการศึกษาของคณะมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องระดมความคิด

วาระที่ ๕.๑ ข้อเสนอแนะการพัฒนาคณะจากคณะกรรมการประจำคณะ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

ตามที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ทั้งนี้คณะกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ได้ระดมความคิดและให้ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคณะในด้านต่าง ๆ เพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบและระดมความคิด จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๑๕ น.



(นางสาวสาวิตรี สร้อยสุดสวาท)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

บันทึกและจัดพิมพ์ รายงานการประชุม



(นางจินดา ชัยปัน)

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

ตรวจ/ทาน รายงานการประชุม